

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน กรณีศึกษา : สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1¹

ภาณุพงศ์ จรรยา²

อาจารย์กฤษฎา พรหมเวศ³

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการกระบวนการการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน 2. ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน ศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ สรุปโดยวิธีอุปนัย และนำเสนอแบบพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน กรณีศึกษา : สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 พบว่า

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่า ก่อนที่อาสาสมัครคุมประพฤติจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องเข้ารับการอบรมความรู้และเรียนรู้บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติหน้าที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบที่กำหนดและอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กรมคุมประพฤติได้กำหนด เนื่องจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประเวตินั้น จะต้องมีการออกติดตามผู้กระทำความผิด การสอดส่อง และดูแลผู้กระทำความผิด อีกทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิดนั้นไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และสามารถทำให้ผู้กระทำผิดสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและสังคม

2. ทักษะของอาสาสมัครคุมประพฤติ พบว่า ทักษะของอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน ทักษะของอาสาสมัครคุมประพฤติ จะส่งผลต่อกระบวนการคิดและพฤติกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้กระทำผิดจะไว้นับถือใจอาสาสมัครคุมประพฤติ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้กระทำผิดเป็นอย่างมาก จะทำให้

กระบวนการการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
ฐานความผิดยาเสพติดในชุมชนนั้นอยู่ในภาพเชิงบวก ผู้กระทำผิดจะไม่หวนกลับไป
กระทำผิดซ้ำอีก

3. แรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วม พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติสำนึกรักในบ้านเกิดของตนเอง ไม่ต้องการให้บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลในชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องการไม่อยากจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดในชุมชน อีกทั้งหากมีผู้กระทำผิดฐานยาเสพติดในชุมชน ก็ต้องการที่จะเข้าไปดูแล หรือนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

4. การค้นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและหาแนวทางในการแก้ไขผู้กระทำผิดเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นภาคประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะมองเห็นถึงบริบทของชุมชนได้อย่างถ่วงถึงและตลอดมา จึงส่งผลให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไข ตลอดจนมองหาปัญหาว่าเพราะเหตุใดผู้กระทำผิดยังคิดจะหวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

5. เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลหลักคือระดับการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือหากแม้อาสาสมัครคุมประพฤติจะมีวุฒิการศึกษาที่น้อยแต่หากสามารถ อ่านออก เขียนได้ ก็สามารถเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติได้เช่นกัน เนื่องจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นั้น มีการจัดอบรมความรู้ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติอยู่โดยตลอด ซึ่งจะทำให้อาสาสมัครคุมประเวตินั้น มีประสิทธิภาพให้การทำงานได้ดีขึ้น

บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน กรณีศึกษา : สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1” ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กฤษฎา พรหมเวศ

นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

³อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ยาเสพติดเป็น "ภัยคุกคามที่ก่อกวนทรัพยากรมนุษย์ และบ่อนทำลายประเทศชาติ" เป็นเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ยากต่อการแก้ไขหรือป้องกัน นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติหากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาก็จะมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่จะตกเป็นทาสของยาเสพติดแม้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาทำหน้าที่ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยุติปัญหาได้ จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระด้านงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดรัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จะช่วยในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยการวางมาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้ผลิตและผู้ขายตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้ที่เสพยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขตามปกติ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ติดยาเสพติดไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขตามปกติ คือการไม่ได้รับโอกาสและการไม่ยอมรับของคนในสังคม ทำให้ช่องทางการกลับมาเป็นคนดีของสังคมปิดแคบลง การแก้ปัญหายาเสพติดนี้จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติ โดยยึดหลักที่ว่าผู้ผลิตผู้ค้า จะต้องปราบปราม และถูกลงโทษด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ผู้เสพก็คือคนป่วยที่ต้องได้รับในส่วนบำบัดเยียวยารักษาอย่างเหมาะสม ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกับเฟ้รางวัลมิให้สิ่งเสพติดกลับมาเป็นปัญหาของชาติอย่างยั่งยืน

โดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มุ่งหมายที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชนให้กลับตนเป็นคนดีในสังคม และสามารถทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดจะให้ประสบผลสำเร็วจนนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากภาคประชาสังคมเพื่อที่จะให้เกิดแนวทางในการดำเนินการคุมประพฤติให้ประสบผลสำเร็จ ตามความคาดหมาย ปัจจุบันกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีสำนักงานคุมประพฤติประจำอยู่ในทุก

จังหวัดและทุกศาลในประเทศไทย ปัจจุบันสังคมยังประสบกับปัญหาอาชญากรรมมาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นสังคมจึงควรจะต้องมีระบบและกลไกในการป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมและการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่เคยกระทำความผิดที่นอกเหนือไปจากระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งพบว่าวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ได้ผลดียิ่งในปัจจุบัน คือการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยมุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของผู้กระทำผิดในท้องถิ่นของตนเองอันเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลและเพื่อช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติกับผู้กระทำผิดในชุมชน และเมื่อประชาชนผ่านการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติแล้วจะมีบทบาทในการช่วยเหลือเชื่อมโยงการดำเนินงานของศาลกับประชาชน โดยเป็นเสมือนผู้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนหรือผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ที่กระทำความผิด รวมทั้งคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของบุคคลที่ศาลกำหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติ ตลอดจนภารกิจการงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นับว่าอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการเชื่อมโยงผู้กระทำผิดเพื่อให้กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาการกระบวนการการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน
2. ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้ศึกษาได้นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1. แนวคิดเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร Choji aimafuku (2543:16) กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานการคุมประพฤตินอกจากจะมีพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังมีการนำประชาชนในพื้นที่ชุมชนเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานโดยนำมาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ และอยู่ในความดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่หลักสำคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติ คือ การดูแลให้คำแนะนำ คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานคุมประพฤติอาชีพ ในการรับผิดชอบใช้หลักในเรื่องพื้นที่ในการแก้ไขฟื้นฟู อาสาสมัครคุมประพฤติต้องอาศัยประสบการณ์อันยาวนานในการปฏิบัติงานและการเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพตน จึงทำให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อาสาสมัครคุมประพฤติจะต้องมีการปรึกษาหารือกับพนักงานคุมประพฤติ อย่างสม่ำเสมอ

2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม อकिन รพีพัฒน์ (2547 : 27) แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

1. ร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา
2. ร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหา
3. ร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. ร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา

สรุปความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ว่า การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาวางแผนที่จะแก้ไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็นการกำหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ Frederick (1911) นำเสนอวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้กับการทำงานจากการหาปัจจัยอย่างผลตอบแทน สวัสดิการ หรือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการจูงใจทำงาน โดยมีแนวทางจูงใจออกเป็น 2 ทฤษฎีได้แก่ทฤษฎี

แนวทางตามกระบวนการ และทฤษฎีเนื้อหา โดยศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีเนื้อหา เป็นหลักทฤษฎีเนื้อหา หมายความว่าแนวทางการจูงใจที่อาศัยการทำความเข้าใจถึงความ ต้องการของบุคลากรที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปและเกิดความพึงพอใจเมื่อ ได้รับสิ่งที่ต้องการ ซึ่งทฤษฎีเนื้อหาจะพยายามเข้าถึงสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้า งานได้หาสิ่งที่ผลักดันแก่บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ โดยแนวทางสร้าง การจูงใจแก่บุคลากรที่ผู้บริหารใช้ได้

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ของประเทศมาช้านาน แต่ไม่พบหลักฐานว่า เริ่มปรากฏตั้งแต่ครั้งใด และได้วิวัฒนาการ และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีชนิดและประเภทของยามากขึ้น โดยเฉพาะเมท แอมเฟตามีนหรือยาบ้า ซึ่งผลิตขึ้นในประเทศและลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อน บ้าน ในขณะที่เดียวกันก็มีแนวโน้มผลิตจากนอกประเทศมากขึ้น มีการขยายตัวของ เครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดทั้งกลุ่มนักค้าเดิมและนักค้าใหม่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (สิงห์พิทักษ์ ละมุลมอญ, 2556) ยาเสพติด หมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถ สังเคราะห์ขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เมื่อนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามทีนำไปสู่ผลลัพธ์ทางร่างกายกับจิตใจ นอกจากนี้ ยังจะทำให้เกิดการติด ในเรื่อง การนำสารสู่ตัวด้วยวิธีใด ๆ มานาน จึงส่งผลให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลนั้นทั้งกายใจ หากใช้ สารนั้นเป็นประจำทุกวัน จะส่งผลให้สังขารตกต่ำลง

วิธีดำเนินการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกจาก ผู้บริหารของกรมคุมประพฤติที่มีอำนาจหน้าที่กำกับ การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 1 คน

2) กลุ่มอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและมีประวัติการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 3 คน

3) พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและมีประวัติการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มีแนวคำถามแบบสังเกต สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพ (Smartphone) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่ง ได้แก่ ผู้บริหาร อาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร วารสาร บทความ สารนิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ประสานด้วยวาจาขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ศึกษาจากเอกสารของกลุ่ม การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร 3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 4) การสัมภาษณ์เชิงลึก

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ที่ได้มาจำแนกหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากนั้นนำมาแยกจัดหมวดหมู่โดยอาศัยการตีความที่มีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน และนำมาสังเคราะห์สรุปเป็นประเด็น โดยวิธีการอุปนัย (inductive) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและตัวแปรที่ศึกษา โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาความ

สรุปผลและอภิปรายผล

สรุปผลการศึกษา

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่า ก่อนที่อาสาสมัครคุมประพฤติจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องเข้ารับการอบรมความรู้และเรียนรู้บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติหน้าที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด

และอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กรมคุมประพฤติได้กำหนด เนื่องจากการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครคุมประพฤติ นั้น จะต้องมีการออกติดตามผู้กระทำความผิด การสอดส่อง และ ดูแลผู้กระทำความผิด อีกทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ และสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ผู้กระทำความผิดนั้นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก และสามารถทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและสังคม

2. ทักษะคติของอาสาสมัครคุมประพฤติ พบว่า ทักษะคติของอาสาสมัครคุม ประพฤติเป็นปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำความผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน ทักษะคติของอาสาสมัครคุมประพฤติ จะ ส่งผลต่อกระบวนการคิดและพฤติกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้กระทำความผิดจะไว้เนื้อ เชื้อใจอาสาสมัครคุมประพฤติ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้กระทำความผิดเป็นอย่างมาก จะทำให้ กระบวนการการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความ ผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชนนั้นอยู่ในภาพเชิงบวก ผู้กระทำความผิดจะไม่หวนกลับไป กระทำความผิดซ้ำอีก

3. แรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วม พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติสำนึกรักใน บ้านเกิดของตนเอง ไม่ต้องการให้บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลในชุมชนเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องการไม่อยากจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดในชุมชน อีกทั้งหากมีผู้กระทำความผิดฐานยาเสพติดในชุมชน ก็ต้องการที่จะเข้าไปดูแล หรือนำ ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

4. การค้นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข พบว่า อาสาสมัครคุม ประพฤติมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและหาแนวทางในการแก้ไขผู้กระทำความผิดเป็น อย่างมาก เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นภาคประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะมองเห็นถึงบริบทของชุมชนได้อย่างถ่วงถ่วงและตลอดมา จึงส่งผลให้อาสาสมัครคุม ประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไข ตลอดจนมองหาปัญหาว่าเพราะเหตุใด ผู้กระทำความผิดยังคิดจะหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

5. เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล หลักคือระดับการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือหากแม้อาสาสมัครคุม ประพฤติจะมีวุฒิการศึกษาที่น้อยแต่หากสามารถ อ่านออก เขียนได้ ก็สามารถเป็น อาสาสมัครคุมประพฤติได้เช่นกัน เนื่องจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นั้น มีการจัดอบรมความรู้ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติอยู่โดยตลอด ซึ่งจะทำให้อาสาสมัครคุมประเวตินั้น มีประสิทธิภาพให้การทำงานได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

1 ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

2 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาคูงานต่างพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติว่าบริบทต่างจังหวัดมีการบริหารกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดอย่างไรให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของ อาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดฐานความผิดยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขต่อไป